

Người dân còn chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết

Hiện nay, nhận thức của người dân về dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đã được nâng lên song sự quan tâm, thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch lại chưa đúng mức. Một bộ phận người dân trong tỉnh vẫn còn chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Ghi nhận có ca mắc SXH trong năm 2022, dù chính quyền địa phương, cán bộ, nhân viên y tế đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh môi trường và thực hiện phun thuốc muỗi, thế nhưng tại một số hộ dân khu vực tổ 19, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) vẫn còn những lọ hoa, dụng cụ phế thải chưa được lật úp, chứa nước đọng lâu ngày. Qua giám sát, cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát hiện có bọ gậy trong những dụng cụ chứa nước đọng và muỗi truyền bệnh SXH.



Cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lấy mẫu bọ gậy ở một số dụng cụ chứa nước đọng lâu ngày tại tổ 19, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Trên thực tế, tình trạng người dân chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh SXH không phải hiếm gặp, kể cả ở nơi đã từng ghi nhận có ca mắc. Với đặc tính sinh học muỗi truyền bệnh SXH thích đẻ trứng ở những nơi đọng nước như: bể chứa nước mưa, dụng cụ chứa nước sinh hoạt không đầy nắp, lọ hoa, lốp cao su hoặc những dụng cụ phế thải xung quanh nhà có chứa nước mưa... Song một bộ phận người dân lại có thói quen tích trữ nước sinh hoạt, không xử lý các dụng cụ phế thải, phế liệu. Điều này vô tình tạo môi trường thuận lợi để muỗi sinh sản, phát triển, truyền bệnh SXH. Bên cạnh đó, việc tổng vệ sinh môi trường ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, chỉ tập trung vào thời điểm ghi nhận ca mắc, sau đó lại lơ là.

Năm 2022 là năm ca nước ghi nhận số ca bệnh SXH cao với hơn 360.000 trường hợp mắc. Những tháng đầu năm 2023, SXH cũng gia tăng cao ở một số tỉnh, thành phố. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh SXH, năm nay, cùng

với việc chủ động giám sát, phát hiện, xử lý các ổ dịch của ngành y tế các địa phương, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng đã phối hợp với trung tâm các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng, chống dịch trước khi dịch SXH bước vào mùa. Bác sĩ Vũ Trọng Được, Trưởng Văn phòng SXH, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết: So với cùng kỳ mọi năm, dịch SXH năm nay có sự gia tăng hơn về số ca mắc. Tại Thái Bình, SXH vẫn được kiểm soát, chưa có diễn biến phức tạp. Qua giám sát một số ổ dịch cũ ở địa phương trong tỉnh, chúng tôi thấy nhiều gia đình vẫn còn dụng cụ chứa nước có bọ gậy. Trao đổi thực tế người dân đã cơ bản hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh SXH, có ý thức phòng, chống dịch song vẫn còn có người chủ quan, chưa ý thức được nếu trong nhà còn dụng cụ chứa nước đọng như: lọ hoa, chậu, xô... dụng cụ sạch liên tục trong thời gian

đài có thể tạo môi trường cho muỗi truyền bệnh SXH đẻ trứng. Bên cạnh đó, một số hộ từ chối yêu cầu kiểm tra dụng cụ chứa nước đọng trong nhà. Các ổ dịch cũ từ năm trước cũng dễ xảy ra dịch bởi ở đâu đó vẫn còn virus Dengue lưu hành ở muỗi hoặc trứng muỗi. Do vậy, nếu muỗi - véc tơ truyền bệnh phát tán rộng thì có thể xuất hiện những ổ dịch SXH mới. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 21 ca mắc SXH, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Các ca mắc chủ yếu là các ca nội sinh. Điều này cho thấy mầm bệnh đã có sẵn trong cộng đồng, có thể làm tăng nguy cơ lây lan, bùng phát dịch. Bác sĩ Vũ Trọng Được cho biết thêm: Có nhiều nguyên nhân khiến ca mắc SXH tăng như: điều kiện ngoại cảnh, khí hậu... Qua nghiên cứu của chúng tôi, những năm nhiệt độ nóng, lượng mưa nhiều, muỗi sẽ phát triển. Khi muỗi phát

HOANG LANH

Phong trào luyện tập bóng chuyền hơi ở Đông Hưng



Người dân tập luyện bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa thôn Duyên Tục, xã Phú Lương (Đông Hưng).

Rất nhiều câu lạc bộ (CLB), đội bóng chuyên hơi ra đời, hoạt động thường xuyên, sôi nổi, thu hút đông đảo các thành viên đủ lứa tuổi tham gia. Thêm vào đó, các giải đấu, giao hữu được tổ chức hàng năm khẳng định bóng chuyền hơi đã trở thành điểm tựa, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Nhà văn hóa thôn Duyên Tục, xã Phú Lương chiều nào cũng có rất đông người từ già tới trẻ đến sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao. Tùy theo sở trường và nhu cầu rèn luyện sức khỏe, mỗi nhóm chia theo bộ môn yêu thích của mình: Nhóm tập nhảy dân vũ, nhóm chơi bóng chuyền, nhóm chơi cầu lông, đi bộ... Nhưng sôi nổi nhất vẫn là môn bóng chuyền hơi. Ngoài những người đang chơi trong sân còn có một tốp ngồi chờ đến lượt vào thay và đông đảo bà con đến xem, cổ vũ.

Chị Nguyễn Thị Then, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lương cho biết: Từ năm 2016, bóng chuyền hơi được du nhập về thôn. Lúc đầu nam giới tập với nhau, sau chị em thấy môn thể thao này vừa động nhẹ nhàng, chi phí ít hơn đánh cầu lông, phù hợp sức khỏe của chị em, tuổi nào cũng tập được nên tham gia tập. Lúc đầu chỉ có vài chị tham gia, đến nay xã đã thành lập được 2 CLB với khoảng 40 thành viên. Từ những ngày mưa còn lại chiều nào mọi người cũng ra sân nhà văn hóa các thôn Duyên Tục và Duyên Trang Tây luyện tập cùng nhau. Người có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho người mới vào tập để cùng tiến bộ.

Ông Nguyễn Văn Chấn, Bí thư Chi bộ thôn Duyên Trang Tây, một trong những người đầu tiên chơi bóng chuyền hơi của xã chia sẻ: Đây là môn thể thao không dùng nhiều sức, phù hợp với người có tuổi, vì vậy có nhiều người 60 - 70 tuổi vẫn luyện tập thường xuyên. Một câu lạc bộ bóng chuyền hơi đánh 3 tháng mới phải thay quả mới. Sân chơi bóng chuyền không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết mọi người với nhau, nâng cao sức khỏe mà nhiều chủ

trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước chúng tôi cũng lòng gắn tại đây để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành. Phú Lương đến nay vẫn là xã duy nhất của huyện có 2 CLB bóng chuyền hơi, tham gia thi đấu nhiều giải cấp tỉnh, cấp huyện đạt giải cao như tại Đại hội thể dục thể thao của tỉnh năm 2022 cả 2 CLB đều tham gia, giành 1 huy chương vàng và 1 giải khuyến khích; giải bóng chuyền hơi nữ của huyện đầu năm 2023 đội của xã giành huy chương vàng.

Không chỉ có Phú Lương, ở nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Đông Hưng phong trào luyện tập bóng chuyền hơi cũng phát triển mạnh mẽ như: Đông Sơn, An Châu, Đông Á, Hà Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số trường học... Bóng chuyền hơi là môn thể thao phổ biến, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật cao và độ nhanh, khỏe nên ngày càng thu hút nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội tham gia. Nhiều người từ đánh thử rồi thích đến say mê. Chị Nguyễn Thị Nhâm, xã An Châu cho biết: Tôi rất thích thể thao, trước tôi

đánh cầu lông nhưng từ khi có môn bóng chuyền hơi ở địa phương tôi chuyển sang đánh bóng chuyền hơi. Cứ tan làm ở công ty là tôi ra sân cùng mọi người luyện tập. Mọi người trong gia đình đều ủng hộ, khi phải cùng đi thi đấu hoặc đi giao lưu công ty đều tạo điều kiện cho tôi nghỉ làm để tham gia.

Để phát triển phong trào thể dục thể thao, huyện Đông Hưng đã tạo điều kiện về chủ trương, cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện gắn với phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Thường xuyên tổ chức giải thi đấu cấp huyện, các cuộc giao lưu cum xã, giao lưu cấp huyện tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho các đội, các CLB tranh tài, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng chơi bóng để tham gia các giải đấu ở cấp cao hơn. Do vậy, tại Đại hội thể dục thể thao của tỉnh, đội bóng chuyền hơi của huyện vượt qua nhiều đối thủ nặng ký giành huy chương vàng. Hiện nay, các thôn trên địa bàn huyện đều có sân bóng đặt tại nhà văn hóa, hàng ngày có hàng trăm người

ở các địa phương, đơn vị tham gia chơi bóng chuyền hơi, điều đó khẳng định sự phát triển của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Ông Đặng Thành Trung, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đông Hưng cho biết: Công việc ở Ngân hàng nhiều, để cán bộ, nhân viên có sức khỏe, làm việc hiệu quả hơn, Ngân hàng luôn tạo điều kiện về khuyến khích mọi người tham gia các môn thể thao, trong đó có bóng chuyền hơi. Hàng năm, đơn vị còn phối hợp với các đoàn thể của huyện tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi để động viên phong trào và mong muốn lan tỏa môn bóng chuyền hơi tới nhiều người.

Việc phát triển phong trào luyện tập bóng chuyền hơi được xem là giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn huyện Đông Hưng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.

THU HIỀN

HƯNG HÀ CHƯ TRỌNG PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

Nghỉ hè là thời điểm gia tăng số ca tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em. Những tai nạn này không chỉ gây nguy cơ tử vong mà còn để lại những hậu quả, di chứng nặng nề. Để phòng ngừa TNTT và đuối nước cho trẻ em, các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đang triển khai nhiều giải pháp giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại trường học và trong sinh hoạt hằng ngày.



Hưng Hà phát triển phong trào dạy và học bơi góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Hàng năm, trên địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra từ 6 - 8 vụ đuối nước mà nạn nhân là các em học sinh. Những vụ việc trên cho thấy công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh ở một số cơ sở giáo dục còn hạn chế. Việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức và các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh chưa được triển khai một cách quy mô, bài bản. Nhằm hạn chế tình trạng trẻ em bị đuối nước, Trường Tiểu học và THCS Minh Tân đã lựa chọn chuyên đề về phòng, chống đuối nước để tập huấn cho 730 học sinh. Tại buổi tập huấn, các em hào hứng tham gia trả lời

các câu hỏi trắc nghiệm và thực hành những kỹ năng cơ bản về phòng, chống tai nạn đuối nước. Em Nguyễn Thị Yến Phương, lớp 9C cho biết: Được trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi bản thân hoặc người khác không may bị đuối nước; cách sơ cứu kịp thời nạn nhân đuối nước... giúp chúng em hiểu kỹ, nhớ lâu để áp dụng cho bản thân mình. Cô giáo Bùi Thị Xiêm, Tổng phụ trách Trường Tiểu học và THCS Minh Tân chia sẻ: Ngay từ đầu

năm học, nhà trường đã coi việc phòng, chống đuối nước và TNTT trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên lồng ghép vào những buổi ngoại khóa, hướng dẫn các em biết cách tự bảo vệ bản thân để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính, phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức dạy bơi cho học sinh

ngay sau khi các em được nghỉ hè.

Tại Trường Mầm non Chi Lăng, trong buổi ngoại khóa, các cô giáo luôn tỉ mỉ hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi an toàn. Cô giáo Đinh Thị Oanh, phụ trách lớp 5 tuổi cho biết: Chúng tôi lựa chọn giáo dục kỹ năng an toàn cho các con theo từng chủ đề, tích hợp giáo dục vào các thời điểm trong ngày; tổ chức các hoạt động chuyên biệt như: với chủ đề an toàn giao thông chúng tôi hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn; với chủ đề gia đình, các em được thực hành các kỹ năng không đi theo người lạ, sử dụng đồ dùng an toàn trong trường và tại gia đình, từ đó giúp trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân. Ngoài ra, với đặc thù ở vùng nông thôn nhiều sông, ao, hồ, mương máng, trẻ nhỏ lại hay thích chơi ở những khu vực này nên trong các giờ học kỹ năng sống chúng tôi lồng ghép thêm kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ như: không lại gần những khu vực có biển báo nguy hiểm như bờ sông, ao, hồ; không chơi xung quanh giếng nước hoặc

mương máng khi không có người lớn đi cùng; kết hợp tuyên truyền tới phụ huynh chú trọng xây dựng bờ rào, ngăn không cho trẻ tự ý ra ao nghịch nước để phòng trường hợp khi trẻ bị trượt chân ngã xuống nước không có người cứu hộ kịp thời.

Với hình thức xây dựng góc tuyên truyền như treo khẩu hiệu, tranh, tài liệu về phòng, chống TNTT tại các lớp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội dung phòng, chống TNTT và đuối nước trong nhà trường... Trường Mầm non Chi Lăng còn xây dựng tủ thuốc nhà trường và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn khi cần thiết; thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, kiên quyết loại bỏ những đồ dùng, đồ chơi không bảo đảm chất lượng, không an toàn với trẻ và giáo viên... Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chi Lăng chia sẻ: Năm học 2022 - 2023, nhà trường có 400 trẻ/12 nhóm lớp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức mua



Học sinh thực hành các hoạt động về bảo đảm an toàn giao thông.

sắm bổ sung các thiết bị đồ dùng, đồ chơi bảo đảm an toàn; cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất, trang trí môi trường trong và ngoài lớp, đặc biệt là các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời bảo đảm cho trẻ các hoạt động vui chơi; đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng tránh đuối nước cho trẻ.

Ông Nguyễn Tiến Hoat, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà cho biết: Hàng năm, chúng tôi chỉ đạo các trường thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị phục vụ việc dạy và học,

thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, hệ thống điện... từ đó kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, bảo đảm tiêu chí trường học an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống đuối nước và TNTT trong các giờ sinh hoạt lớp, buổi ngoại khóa; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để quản lý, giám sát học sinh sau giờ học ở trường, trong thời gian nghỉ hè; rà soát, phát hiện các điểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước như hố nước,

hố ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước... để cảnh báo kịp thời; tổ chức chương trình dạy bơi trong trường học. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đạo các trường thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm đầu tư thiết bị các bếp ăn, các trang thiết bị hiện đại như: tủ cơm ga, máy sấy bát, các hệ thống nước lọc... bảo đảm vệ sinh, an toàn cho trẻ khi đến trường, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện.

THANH THUY